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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๒ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๓ นายปริญญา  สุวรรณศร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔ นายนเรศน์  ถาวร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕ นายสมยศ  ไชยนันตา รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๖ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗ นายศักดิ์ดา  อุปค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๘ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๙ นายไฉน   ชัชวาลย ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

๑๐ นายสุพรรณ  ทรายหล้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑ นางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๒ นางสมพร  สีเขียว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายไพโรจน์  สุขค าเมือง นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

๓ นายดนัย  เมืองฝั้น รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

๔ นายชาตรี  รัตนประทีป เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๕ 
๖ 

ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง 
นางพิชชาภา  วงค์ค า 

ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

๗ 
๘ 
๙ 

นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ 
นายสรันต์  อุตราช 
นายประสิทธิ์  สมศรี 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่การพิจารณาญัตติที่ ๔.๓  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  ดังนี้ 
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ประธานสภา -  จากการประชุมเมื่อวานในญัตติที่ ๔.๓ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ เพ่ือ
ปรับปรุงสวนอนันตยศ เนื่องจากเอกสารทางช่างไม่เรียบร้อย ไม่ครบถ้วน มีข้อผิดพลาด         
หลายประการ จึงให้ทางช่างไปจัดท าเอกสารมาใหม่ และเลื่อนการพิจารณาญัตตินี้เป็นวันนี้         
จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารที่นายช่างได้น ามาให้ทุกท่านใหม่  วันนี้ผู้ประมาณราคา คือ   
นายประสิทธิ์ สมศรี นายช่างโยธาช านาญงาน จากเทศบาลต าบลเมืองยาวมาชี้แจงให้กับสมาชิกสภา
ทุกท่านได้รับทราบ และขอเชิญทุกท่านได้อภิปราย  

นายปริญญา -   สอบถามราคาแผ่นเมทัลชีทท าไมราคาจึงสูงขึ้น และจัดซื้อสองรายการท าไมราคาถึงไม่ตรงกัน 
งานหลังคา ๔๕๕.- บาท งานผนังก้ันข้างห้องน้ า ราคา ๒๖๐.- บาท ต่อแผ่น 

นายประสิทธิ์ -   กราบเรียนท่านประธานสภา, รองประธานสภา, ท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คณะ
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประสิทธิ์ สมศรี นายช่างโยธาช านาญงาน เป็นนายช่าง
อยู่เทศบาลต าบลเมืองยาวและได้มาช่วยราชการที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ขอตอบข้อซักถาม
นี้คือ แผ่นเมทัลชีทในการจัดซื้อได้สอบถามราคาจากร้านขายวัสดุก่อสร้าง จะตัดขายเป็นเมตร จะ 
ไม่ตัดขายตามขนาดที่เราต้องการ เช่น ความยาวที่เราต้องการ ๓.๓๐ เมตร แต่ทางร้านจะตัดขายที่ 
๓.๕๐ เมตร และอีกอย่างความยาวของงานหลังคา กับงานผนังกั้นข้างห้องน้ ามีขนาดไม่เท่ากัน  
เพราะคิดราคาตามความยาว และตามหลักวิชาชีพช่างจะคิดจากจ านวนเนื้องานที่เป็นจริง ประกอบ
กับค่างานที่ต้องใช้เทคนิคเช่นการดัดเป็น รูปโค้งตามปริมาณงานที่ลูกค้าสั่งท า 

นายนเรศน ์-   สอบถามเรื่องงานทาสีรั้ว และงานทาสีห้องน้ า สรุปทากี่รอบ และปริมาณงานของรั้วท าไมถึงลดลง 

นายประสิทธิ์ -   เรื่องงานทาสี จากที่ไปดูเนื้องานมา สีค่อนข้างหลุดไปหมด จะให้ช่างทาให้ ๓ รอบ เพ่ือให้เนื้องาน
ออกมามีคุณภาพ ส าหรับปริมาณงานที่ลดลงคือค านวณเฉพาะทางตรงของรั้ว ที่ตัวเสา ไม่น ามาคิด 

ประธานสภา -   จากเอกสารประมาณราคา ปร.๔  ปร.๕ ที่ทางกองช่างได้ไปค านวณมาใหม่ให้ถูกต้อง ครบถ้วนนั้น 
และท่านสมาชิกสภาได้พิจารณา อภิปราย แล้วมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม ่หากไม่มี ขอมติในท่ีประชุม 

  -   ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 
 

  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐       
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ โครงการ
ปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ จ านวนเงิน ๓๗๕,๐๐๐.- บาท ด้วยเสียง ๙ เสียง, ไม่เห็นชอบ  
- ไม่มี -, งดออกเสียง  ๓ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

นายปริญญา -   ขอติดตามสอบถามเรื่องซ่อมแซมฌาปนสถานบ้านปันง้าว ชาวบ้านแจ้งมาว่าหากไม่ซ่อมแซมให้  
จะไปร้องท่ีศูนย์ด ารงธรรม 

ปลัดเทศบาล -   ให้เจ้าพนักงานพัสดุแจ้งทางช่างผู้รับเหมาแล้ว โดยได้ยึดเงินค้ าประกันสัญญามาซ่อมแซมก่อน 
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นายกเทศมนตรี -   การซ่อมแซม อาจจะใช้งบประมาณมากกว่าเงินค้ าประกันสัญญา อาจจะเข้าที่ประชุมสภาให้สภา

ได้พิจารณาอีกครั้ง 

ปลัดเทศบาล -   เรื่องงานเบิกฟ้าอนันตยศฯ เปิดงานวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมพิธีเปิด เทศบาลเรารับหน้าที่พิธีเปิด งานแสง สี เสียงในงาน ซึ่งตอนนี้ได้จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ือติดตั้งในบริเวณสวนอนันตยศ โดยจะด าเนินการติดไฟกิ่งบริเวณเสาไฟฟ้า และไฟรั้วพร้อมกับ
เดินสายไฟภายในสวนอนันตยศให้มีความส่องสว่าง สามารถให้ประชาชนได้ออกก าลังกายได้ 

 -   เรื่องไฟฟ้าสาธารณะบ้านหัวหนอง สายหน้าวัดดอนมูล การไฟฟ้าห้างฉัตรได้ตัดไฟเราแล้ว 
เนื่องจากไม่มีสายพาดดับ แต่เราไปจั๊มเอาไฟจากเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า จึงโดนตัดไฟ เนื่องจากโดน
ตรวจสอบเจอว่าไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า แต่ไปใช้ไฟของเสาของการไฟฟ้า ซึ่งมีหลายหมู่บ้านมากที่ท าแบบนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นบ้านปันง้าว บ้านแพะดอนสัก  จึงขอแจ้งทุกท่านทราบ 

 -   ไฟฟ้าสาธารณะ หรือไฟส่องสว่าง ทุกบ้านมีใบค าร้องจากท่านสมาชิกสภาเยอะมาก ต่อไป       
จะด าเนินการติดเสาเว้นเสา ไม่ติดทุกเสาดังเช่นปัจจุบัน เพราะใช้งบประมาณกับไฟฟ้าส่องสว่างไป 
เยอะมาก ที่ส าคัญหลายจุดท าผิดกฎของการไฟฟ้า จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบ 

นายสมยศ -   ไฟสปอร์ตไลท์ สนามกีฬาบ้านปันง้าว -หัวหนอง ไม่ติดเลยสักดวง ขอให้ทางช่างไปติดหรือ
ซ่อมแซมให้ด้วย 

นายศักดิ์ดา -   เรื่องงานกีฬาเยาวชน ประชาชนฯ ขอความชัดเจนในการจัดงาน วัน เวลา สถานที่ 

นายวสันติ์ -   การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนของเทศบาล จะจัดขึ้นในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนาม
กีฬาบ้านปันง้าว-หัวหนอง ส าหรับฟุตบอลจะมีแข่งรอบคัดเลือกเริ่มแข่ง ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และชนิด
กีฬาอ่ืน ๆ แข่งขันในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ วันเดียว 

นายศักดิ์ดา -   ไม่มีการเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน มาเป็นสนามโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาหรือครับ 

นายวสันติ์ -   เรื่องสนามในการแข่งขัน ขอหารือกันและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น.      

       

 
 (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี นิวัฒน์  ตั้งตรง ผู้บันทึกการประชุม 
                         (นิวัฒน์  ตั้งตรง) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 
๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ   
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
   (ลงชื่อ)       สุภาภรณ์  นนัทพันธ์     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 
(ลงชื่อ)    ปริญญา  สุวรรณศร    กรรมการ  (ลงชื่อ)        ศักดิ์ดา  อุปค า  กรรมการ 
         (นายปริญญา สุวรรณศร)                   (นายศักดิ์ดา  อุปค า)  
        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)   อาทิตย์  แสงบุญเรือง        

(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 


